



THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG NINH

CUỘC THI VIẾT THƯ TRI ÂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, Y BÁC SĨ TRÊN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH COVID - 19



From: Nguyễn Chào Nguyễn

Ngày tháng năm sinh: 19/11/2008

Học sinh lớp: 1A5

Trường: THCS Trọng Điểm

To: Phòng Chiêu nhi

Thư viện tỉnh Quảng Ninh

Hà Long, ngày 18 tháng 6 năm 2021.

Đoàn y, bác sĩ tỉnh Quảng Ninh chi viện tỉnh
Bắc Giang chống dịch Covid-19 kính mến!

Thành phố đang vào hè, nhiệt độ ban ngày lên đến 35,40 độ, vậy mà ngoài kia những "chiến sĩ áo trắng" của cả nước vẫn đang phải khoác trên mình bộ đồng phục kín mít, làm việc không hề ngày, đêm để cứu chữa cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 và ngăn ngừa bệnh dịch lan rộng khắp nơi. Những vất vả, hy sinh thầm lặng của các cô chú đã làm lay động trái tim biết bao người.

Những ngày cuối tháng 4, dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Trước tình hình đó, theo đề nghị của tỉnh Bắc Giang, tỉnh Quảng Ninh đã chi viện hơn 200 y, bác sĩ, nhân viên y tế tỉnh nguyện, đem theo trang thiết bị y tế hiện đại nhất để chống dịch. Trong số đó, có nhiều cô chú có con nhỏ, gia đình còn gặp nhiều khó khăn, có cô chú mới xây dựng gia đình chưa kịp hưởng tuần trăng mật đã lên đường làm nhiệm vụ. Các cô chú đã không quản ngày đêm, nắng nóng, nguy cơ bệnh dịch Covid-19 lây nhiễm cho bản thân để có mặt tại "điểm nóng nhất" của Bắc Giang để lấy mẫu bệnh phẩm và trực tiếp điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh. Các cô chú - những "thiên thần áo trắng" vừa là người thầy thuốc tận tụy, vừa là người cha, người mẹ, người con vô cùng chu đáo, cảm thân tổ chức cho hàng chục ngàn người thuộc diện F1, F2 cách ly an toàn và chăm sóc cho bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân. Sự giúp đỡ của đội ngũ y, bác sĩ tỉnh Quảng Ninh đã đóng góp một phần không nhỏ trong công tác khống chế dịch bệnh tại tỉnh Bắc Giang và đến nay vẫn còn rất nhiều cô chú tình nguyện ở lại tiếp tục làm nhiệm vụ. Các cô chú thực sự là những chiến binh quả cảm, luôn luôn sẵn sàng lên đường vào vùng dịch gian khổ!

Dù con không có người thân tham gia đoàn chi viện, nhưng không hiểu sao đôi mắt con vẫn luôn dõi theo những dòng tin tức nóng hổi về các cô chú như những người con có bố mẹ, như người em có anh chị trong đoàn công tác cứu. Con đã rất xúc động, cảm phục khi nhìn thấy những khuôn mặt hằn vết khâu trang, tím bầm

không rợn, lòng rất sau khi rời bỏ đồ bảo hộ. Cũng thêm tự hào khi nhìn thấy hình ảnh đôi bàn tay, bàn chân của các cô chú phải thực xuyên đêm thôn tồ lấy mẫu xét nghiệm và con tin rằng cũng rất nhiều người có suy nghĩ như con.

Con ước mong sao dịch bệnh sẽ qua thật nhanh, để cuộc sống trở lại như xưa, chúng con lại được cắp sách đến trường không phải đeo khẩu trang, không phải giãn cách, không phải khử khuẩn không phải khai báo y tế và chúng con lại được ôm vai bả cô nhau cùng tham gia các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí. Nhưng trong tình hình hiện nay, con vẫn sẽ luôn luôn ghi nhớ thực hiện tốt quy tắc 5K và tuyên truyền nhắc nhở gia đình và bạn bè con cùng nhau thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đó cũng là thể hiện trách nhiệm và sự tri ân của con và thế hệ thanh thiếu niên chúng con đối với đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19.

Con luôn tin rằng ngành y tế tỉnh Bắc Giang, cùng toàn ngành y tế Việt Nam và nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, đất nước ta sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh. Con cũng xin cảm ơn và kính chúc ngành y tế tỉnh Quảng Ninh nói chung và hơn 200 cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế chi viện cho tỉnh Bắc Giang nói riêng thật nhiều sức khỏe, làm tròn nhiệm vụ của người "chiến sĩ áo trắng".

Con mong muốn rằng mọi người dân trên cả nước nói riêng, trên toàn thế giới nói chung sẽ tiếp tục đoàn kết, chung tay, đồng lòng chiến thắng dịch bệnh Covid-19 để bảo vệ hành tinh thân yêu của chúng ta!

Con của các cô chú

Thao Nguyễn

Nguyễn Thảo Nguyễn